

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๑๓๖/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมประสงค์ วัฒนนันทน์ ชั้น ๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.

ประธาน : พลตำรวจเอก อุดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ลำดับ ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่อง</p> <p>๑.๑ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตลอดระยะเวลา ๕ เดือน ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว ขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปรายงานผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ - สรุปรายงานผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ให้กับทีมโฆษกของรัฐบาล เพื่อที่ นายกรัฐมนตรีจะได้นำไปขยายผลต่อ ในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - มาตรการบังคับทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดกฎหมาย ต้องประชาสัมพันธ์ทำข่าว ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์ปฏิบัติการ (OSS) ต้องติดตามประเมินผลการดำเนินการ อีก ๓ เดือน ในเรื่องการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับกรมการจัดหางาน ให้ขับเคลื่อนในการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการต่อไป - ให้มีหนังสือขอบคุณหน่วยงานที่ทำงานบูรณาการร่วมกันทั้ง ๖ หน่วยงาน ที่สามารถปฏิบัติงานให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง - ให้สรุปทเรียนในการดำเนินการเรื่องของการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นกรณีศึกษา <p>๑.๒ การฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และนายแล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องความคุ้มค่าในการฝึกอาชีพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะสรุปชี้แจงการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยให้กับนายยงยุทธฯ และนายแลฯ รวมทั้ง สื่อมวลชนให้ได้รับทราบข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่า</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>
๒	<p>การขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน</p> <p>๒.๑ การช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีให้ม้งานทำ โดยจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) คือ ศูนย์ตรีเทพ ให้เปิดศูนย์ภายในสัปดาห์หน้า ขอให้จัดระบบงาน กระบวนการ ขั้นตอน ของศูนย์ปฏิบัติการแต่ละแห่ง จัดลำดับแต่ละขั้นตอนเริ่มจากการลงทะเบียน การแนะแนว การคัดเลือก ทดสอบฝีมือ จัดหางาน พัฒนาเพิ่มทักษะฝีมือ คุ้มครองแรงงาน โดยตั้งเป้าหมาย จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ คน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน</p> <p>๒.๒ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับแรงงานจากเวียดนาม - แรงงานประมงที่ขาดแคลน - การจัดหาเครื่องสแกนม่านตา 	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>} กกจ.</p>

	- เรื่องการขับเคลื่อนด้านแรงงาน ใน EEC	ทุกหน่วยงาน
๓	การเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งจะมาประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจะเยี่ยมชมระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (War Room) ขอให้ดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ทุกหน่วยงาน



(นายอุรุพงษ์ เวชศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑



(นางต๋องใจ สุตตัน ณ อยุธยา)

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑